

NẮM CHẮC TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/11, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn...

tác dân vận, gắn công tác dân vận với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan nhà nước các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham gia củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thu hưởng".



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

động hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với những việc làm thiết thực nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp trong nhân dân... Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua.

lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác dân vận luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, nhất là phát huy vai trò trong công tác nắm tình hình, giải phóng mặt bằng và phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực tham mưu tăng cường công tác giám sát, phân biệt xã hội, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội.

ngộ trong thời gian tới hệ thống dân vận các cấp của tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những nơi phức tạp và tiềm ẩn phức tạp, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc từ cơ sở.

ĐAO QUYN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, báo cáo đầy đủ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên về những nội dung có liên quan

đến Chỉ thị số 26; thông qua đó từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, toàn lực lượng trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ

Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức

cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an về Chỉ thị số 26; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn việc kiểm tra tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng nâng tầm hình, tập trung giải quyết những vướng mắc, phức tạp mới phát sinh, phân định rõ các vụ việc trong quá trình thực

hiện. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan theo quy chế phối hợp để báo cáo với cấp ủy kịp thời các vụ án, vụ việc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 26 và thực hiện lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ theo đúng quy định.

ĐAO QUYN

CÔNG TY TÂN ĐỆ GẦN 400 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đó là thông tin được Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tân Đệ công bố tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2023, tổ chức chiều ngày 21/11. Đây là hội nghị được Công ty duy trì tổ chức hàng năm nhằm thông tin công khai kết quả sản xuất, kinh doanh, phương hướng phát triển và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Tân Đệ vẫn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 18.200 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tại chi nhánh Thái Bình đạt 11.327.460 đồng/tháng; tại chi nhánh Hưng Yên đạt 10.584.007 đồng/tháng. Người lao động sau khi ký hợp đồng chính thức được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hàng tháng Công ty trích nộp BHXH đầy đủ, đúng hạn, không nợ đọng, số tiền trích nộp BHXH 10 tháng năm 2022 trên 280 tỷ đồng. Công ty phối hợp với cơ

quan BHXH giải quyết kịp thời các chế độ BHXH ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, đến tháng 10/2022 số tiền thanh toán chế độ cho người lao động hơn 28 tỷ đồng. Nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, Công ty đã dành gần 400 tỷ đồng chi trả chế độ khuyến khích người lao động làm việc chuyên cần, hỗ trợ suất cơm, hỗ trợ gửi trẻ, thưởng các ngày lễ, quà tết thiếu nhi, tết Trung thu, khuyến học, tiền trợ cấp con đến trường, thưởng kỷ, thưởng năm, quà tết Nguyên đán, mừng tuổi người lao động đầu năm. Người lao động còn được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, hoạt động văn hóa văn giải trí, thể dục thể thao, các mini game làm phong

phù đời sống tinh thần. Công ty duy trì thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, chăm sóc sức khỏe, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh... Tân Đệ cũng là doanh nghiệp tiêu biểu về chia sẻ lợi ích với cộng đồng, mỗi năm Công ty chi hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Tân Đệ đã giải đáp các nội dung người lao động quan tâm và cho biết, năm 2023 dự báo ngành dệt may sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với doanh nghiệp dệt may xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Tân Đệ đã đàm phán với các đối tác ký kết đơn hàng sản xuất bảo đảm đủ việc làm cho người lao động đến giữa năm 2023 và đang tiếp tục xúc tiến tìm kiếm thêm đơn hàng sản xuất cho cả năm tới. Việc đưa thêm nhà máy Tân Đệ 10 tại huyện Tiên Hải vào hoạt động sẽ giúp Tân Đệ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Để động viên, khích lệ người lao động đoàn kết, thi đua sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo Công ty Tân Đệ cho biết, đến thời điểm này Công ty đã chuẩn bị đầy đủ quà tết Quý Mão 2023 cho người lao động và tiền lương tháng thứ 13, tiền thưởng tết năm 2023 dự kiến sẽ bằng hoặc cao hơn so với năm 2022.

KHÁC QUẢN

TÂY SƠN Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS

Tây Sơn là điểm nóng với tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân, nhất là sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS xã, những năm gần đây, số người nhiễm HIV/AIDS mới trên địa bàn xã Tây Sơn (Kiến Xương) đã giảm đáng kể. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, nhiều năm liên tiếp xã không ghi nhận người nhiễm HIV/AIDS mới.



Nhân viên y tế xã Tây Sơn (Kiến Xương) cấp thuốc Methadone cho bệnh nhân.

Qua thống kê, xã Tây Sơn có 96 người nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống, trong đó quản lý được 69 người, còn lại là những trường hợp đi làm ăn xa nhà khó quản lý. Để hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, nhiều biện pháp đã được đưa ra phòng ngừa. Cùng với Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS xã, 13 tiểu ban đã được thành lập ở các thôn thường xuyên theo dõi, quản lý người nhiễm HIV/AIDS, tư vấn người nhiễm và gia đình thay đổi các hành vi để phòng lây nhiễm, phân biệt đối xử; hỗ trợ điều trị ARV tại nhà. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi, treo pa nô, lồng ghép qua hội nghị,

Trạm Y tế xã và y tế thôn đã trực tiếp đến gia đình có người nhiễm HIV/AIDS để tư vấn các biện pháp phòng lây nhiễm. Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống HIV/AIDS, Ủy ban MTTQ xã, Trạm Y tế xã, công chức văn hóa xã đã phối hợp phát động, triển khai phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS; khuyến khích người dân, nhất là người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy...

nhằm HIV/AIDS, người có nguy cơ lây nhiễm được triển khai hàng năm. Song song với phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, các hoạt động can thiệp giảm hại; quản lý, chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; công tác an toàn truyền máu và dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp... cũng được triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn xã. Trạm Y tế xã đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã, Câu lạc bộ Nhóm sống tích cực phát bao cao su miễn phí cho người đi làm xa nhà, đối tượng sử dụng ma túy; phát bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy... Bên cạnh đó, người nhiễm HIV được uống thuốc kháng virus ARV đều đặn và theo dõi sức khỏe định kỳ. Chủ động sàng lọc, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con, Trạm cũng đã lấy máu xét nghiệm trước sinh cho hơn 90 phụ nữ mang thai, không phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Trạm Y tế xã Tây Sơn là điểm cấp phát thuốc Methadone cho

người dân trong xã và một số xã lân cận. Đây cũng là địa phương duy nhất của huyện Kiến Xương có cơ sở cấp thuốc Methadone. Nhờ đó, đã nâng cao hiệu quả điều trị cho người nghiện, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Trạm trưởng Trạm Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS xã Tây Sơn cho biết: Dù hiện nay, HIV/AIDS đã được khống chế trên địa bàn xã song công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn một số khó khăn, thách thức đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành, đoàn thể và mỗi người dân. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; duy trì, triển khai hiệu quả các mô hình phòng, chống HIV/AIDS; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động lồng ghép, không chế tỷ lệ nhiễm HIV, điều trị tích cực bằng ARV cho người nhiễm HIV; giám sát xét nghiệm máu cho người có nguy cơ; tư vấn xét nghiệm trước sinh cho phụ nữ có thai; tập huấn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các tình nguyện viên, hội viên các đoàn thể...

NHƯ HOÀNG

THÀNH PHỐ Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Chiều ngày 21/11, thành phố Thái Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước và trang bị kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, hơn 250 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố và 19 phường, xã, các điều tra viên về trường, phố thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố đã được thông tin về cơ chế, chính sách, các dự án giảm nghèo như chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, dự án giáo dục đào tạo, hỗ trợ về nước sạch sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo khác. Hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp sử dụng các phiếu, biểu mẫu về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ nông nghiệp, có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025.

Thông qua tập huấn giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và bền vững.

BÍCH HẠNH (Đài THTT thành phố)

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH Tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Sáng ngày 21/11, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm và tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID cho học sinh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Tại buổi tuyên truyền, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo đã được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ; phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, cảnh báo những nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra. Tại chương trình, các em học sinh được giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe đạp điện an toàn.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên, học sinh các trường tạo tài khoản ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an và tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả việc sử dụng ứng dụng VNeID mang lại.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 và đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên, học sinh các trường nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội trong học đường và những lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID.

TRINH CƯỜNG

Advertisement for COVID-19 testing and prevention. Includes text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398', 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/11', 'Thế giới: Hơn 643,1 triệu người đã mắc Covid-19', 'Việt Nam: Trong ngày, hơn 110 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh', 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19'.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

1. Tên gọi: Văn Phòng công chứng Hoàng Thị Thanh Thủy Địa chỉ: Lô 44, khu dân cư Đồng Miếu, tổ dân phố Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 2. Họ và tên trưởng văn phòng công chứng, công chứng viên: - Trưởng văn phòng công chứng: Hoàng Thị Thanh Thủy (Căn cước công dân số: 020164000010. Ngày cấp: 10/7/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội) - Công chứng viên: Đặng Thị Tý (Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 439/QĐ-BTP ngày 05/3/2020) 3. Giấy đăng ký hoạt động số 24/TP-ĐKHĐ-CC ngày 17/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. - Nơi đăng ký hoạt động: Lô 44, khu dân cư Đồng Miếu, tổ dân phố Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. - Ngày bắt đầu hoạt động: 21/11/2022